

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๑๕๕๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ถนนศูนย์ราชการ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม (๑๓๘ โรงเรียน)
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๑๓๐๐
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางและปฏิทินการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้แจ้งให้โรงเรียนเป็นหน่วยจัดการและดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) โดยให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าว ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่เว็บไซต์ <https://cct.thaieduforall.org/> โดยให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะการศึกษาต่อของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ผ่านระบบดังกล่าว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ขอแจ้งโรงเรียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ซึ่งได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และคู่มือแนวทางการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ โดยโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่เว็บไซต์ <https://cct.thaieduforall.org/> และดำเนินการจ่ายเงินเป็นค่าครองชีพให้นักเรียน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จะกำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาภรณ์ ภูษา)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๙๕๙๒๕๖๖๓๙

ผู้ปฏิบัติ นายชูชาติ พุทธิลา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑